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ความจริงกลาวไดวาเปนนโยบายภาครัฐคงจะไมถูกตอง ดวยเหตุเพราะไมตองไดรับ
การขออนุมัติจากหนวยงานใด ซึ่งเปนดําริของศาสตราจารยพิเศษปรีชา พานิชวงศ  ซึ่งเปนเรื่อง
ที่ดี รัฐบาลเองก็มีแผนพัฒนากฎหมายมาตลอดเพียงแตวาจะมองไปที่จุดเล็ก ๆ  เพราะ
หนวยงานทุกหนวยงานเวลาจะแกกฎหมายหลักของหนวยงานมีความยาก และเวลาจะแกไข
กฎหมายก็มีขอจํากัดอยูวา ดวยกระบวนการที่ยุงยาก การชี้แจงที่ลําบาก จึงมีการแกในจุดที่เล็ก  
ไมไดไปเกี่ยวของกับโครงสรางใหญ เลยเกิดปญหาในประมวลรัษฎากรวาเปนกฎหมายที่มีการ
ปะติดปะตอเขาไปในจุดที่เปนนโยบายของรัฐในแตละตอน บางตอนใหยกเวน บางตอนใหเก็บ
เพ่ิม จึงเกิดความสับสน จึงเปนโอกาสอันดีที่เขามารวมในงานที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอ
สาธารณชน  ปญหาอยูที่ตัวประมวลรัษฎากรที่อานยากและเจาหนาที่เองก็ไมกลาที่จะตัดสินใจ 
วาจะดําเนินการไปในแนวทางใด เพราะฉะนั้นเวลาเรื่องเขามาก็จะเกิดปญหาวาทําไมใช
ระยะเวลาในการดําเนินการลาชา ประกอบกับสภาวะปจจุบันเม่ือตีความไปแลวอาจจะติดคุกได 
เปนปญหาใหเจาหนาที่ทํางานยาก 

 
 เพราะฉะนั้นถามีการปรับปรุงกฎหมายใหงายแกการใชทั้งสองฝาย ทั้งตัวเจาหนาที่และ

ผูเสียภาษีก็จะทําใหเกิดประโยชน และจะเปนสวนชวยใหการบริหารจัดเก็บภาษีนี้ประหยัดทั้ง
สองดาน ทางฝายรัฐก็ไมตองเสียคาใชจายในการจัดเก็บมาก สวนฝายเอกชนก็ไมตองเสีย
คาใชจายมากในการที่จะไปจางที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี มาใหคําปรึกษามาก จึงพยายามที่
จะผลักดันใหสําเร็จลุลวงในระหวางที่ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมสรรพากร แมจะเปนเพียงสวน 
เล็ก ๆ ก็เปนโอกาสอันดีที่ไดพิจารณาภาพรวมของประมวลรัษฎากร และแกไขใหดียิ่งขึ้น 
 


